

NGÀY HỘI VIỆC LÀM – HUIT TALENT DAYS 2024

DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ VÀ KHOA DU LỊCH & ẨM THỰC

Sáng ngày 25/04/2024, nằm trong khuôn khổ chuỗi Ngày hội việc làm – HUIT TALENT DAYS 2024 của trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Du lịch & Ẩm thực đã tổ chức thành công chương trình Ngày hội việc làm – HUIT TALENT DAYS 2024 dành cho sinh viên cả hai khoa. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 450 sinh viên và nhiều doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực Ngoại ngữ, Du lịch, Ẩm thực, Khách sạn, Nhà hàng, ...



Sinh viên Khoa Ngoại ngữ và Khoa Du lịch & Ẩm thực chụp ảnh cùng đại diện các doanh nghiệp

Đến tham dự chương trình Talkshow có đại diện các doanh nghiệp, gồm:

- Ông Khiếu Tuấn – Quản lý khách sạn Fairfield by Marriott South Bình Dương;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Quản lý đào tạo - Công ty cổ phần IN Hospitality;
- Ông Lê Hồng Tú CEO - Đại diện Công ty TNHH Du lịch Cộng đồng và Tổ chức sự kiện BT Tour;
- Bà Phạm Thị Bích Trâm – Đại diện Công ty TNHH Dệt sợi Continental

Cùng hàng chục doanh nghiệp đồng hành tuyển dụng tại các gian hàng: Công ty Cổ phần Weploy Vietnam, Công ty TNHH Thai Market, Công ty Cổ phần Trải nghiệm Toàn cầu, Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Diamond Place 2, Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Quốc tế Âu Châu và Europa Agentur, Khách sạn Victory Sài Gòn, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Sự kiện Newtown,...

Về phía Khoa Du lịch & Ẩm thực và Khoa Ngoại ngữ, có sự hiện diện của TS. Cao Xuân Thủy – Trưởng Khoa Du lịch & Ẩm thực và TS. Trần Tín Nghị - Trưởng Khoa Ngoại Ngữ, cùng các giảng viên tại hai khoa cũng đến tham dự.



Giảng viên Khoa Du lịch & Ẩm thực và Khoa Ngoại ngữ

Chương trình Ngày hội việc làm là sự kiện thường niên, với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng gồm: Talkshow giao lưu, chia sẻ cùng doanh nghiệp; gian hàng tuyển dụng các vị trí việc làm liên quan đến các lĩnh vực: Ngoại ngữ, Du lịch, Ẩm thực, Khách sạn, Nhà hàng, ... đến từ các doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình Talkshow, TS. Cao Xuân Thủy – Trưởng Khoa Du lịch và Ẩm thực đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong quá trình liên kết và tạo môi trường để các đơn vị tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực do hai khoa đang đào tạo; xây dựng mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa Nhà trường và Khoa với các đơn vị sử dụng nguồn lao động. Đồng thời, chương trình Ngày hội việc làm – HUIT TALENT DAYS 2024 sẽ là cơ hội quý báu để sinh viên Khoa Ngoại ngữ và Khoa Du lịch & Ẩm thực kết nối với các nhà tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp và định hướng nghề nghiệp cho tương lai.



Talkshow Ngày hội việc làm dành cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ và Khoa Du lịch & Ẩm thực

Thông qua chương trình này, sinh viên có cơ hội được cập nhật thông tin về thị trường lao động và xu hướng tuyển dụng trong các ngành nghề. Bên cạnh đó, sinh viên được làm quen, tiếp cận cách thức tham gia phỏng vấn thực tế với nhà tuyển dụng. Không những vậy, sinh viên còn được kết nối với các doanh nghiệp uy tín và có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.



Sinh viên phỏng vấn tại gian hàng các doanh nghiệp

Kết thúc chương trình, đã có hàng trăm sinh viên phỏng vấn thành công cho các vị trí tuyển dụng của doanh nghiệp. Chương trình Ngày hội việc làm – HUIT TALENT DAYS 2024 thật sự rất bổ ích và ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ việc làm của sinh viên của Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh nói chung và Khoa Ngoại Ngữ, Khoa Du lịch và Ẩm thực nói riêng. Hoạt động này sẽ tạo điều kiện cho Nhà trường thúc đẩy quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và phục vụ cho sự phát triển của đất nước./.

Một số hình ảnh tại sự kiện

